



การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ ๒

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องปรีณซ์ บอลรูม ๓ โรงแรมปรีณซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

และวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องปรีณซ์ บอลรูม ๑ โรงแรมปรีณซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางนโยบาย แผน หรือแผนงาน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กพย. ได้เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้เห็นถึงความสำคัญของ SEA และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะต่อไป รวมทั้งกำหนดประเภทของแผนที่จะทำ SEA ในเบื้องต้น ได้แก่ ๑) แผนด้านพลังงาน ๒) แผนการบริการจัดการแร่ ๓) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๔) แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล ๕) แผนด้านคมนาคม ๖) ผังเมือง ๗) แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ และ ๘) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สศช. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนให้มีความรู้ความเข้าใจ SEA ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำ SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ๕ ภูมิภาค จำนวน ๖ ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา อีกทั้งจัดทำโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดระยอง รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทำ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ซึ่งภายใต้ ร่าง ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. นั้น กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะต่อไป

สศช. วางแผนพัฒนางาน SEA อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานในระดับต่าง ๆ ให้สามารถนำ SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีศักยภาพเชิงเทคนิค เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธีการจัดทำ SEA ที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สศช. จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (โครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของ สศช. และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน SEA โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนหรือแผนงาน จำนวน ๔ แผน ได้แก่ ๑) แผนด้านพลังงาน ๒) แผนการบริการจัดการแร่ ๓) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ๔) แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ ๒ ให้กับหน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนหรือแผนงาน SEA ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔ แผน ได้แก่ ๑) แผนด้านคมนาคม ๒) ผังเมือง ๓) แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ และ ๔) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของ SEA ประโยชน์ของ SEA พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ของการจัดทำ SEA ให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการในแนวทาง SEA

๒. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๓) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA

๒) เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิควิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี

๓. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่ต้องจัดทำแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กำหนดไว้ใน ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SEA ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

๔. รูปแบบ

จะดำเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ ในการเรียนรู้จัดทำ SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA โดยมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ : การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

รูปแบบที่ ๒ : กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบที่ ๓ : การนำเสนอผลการกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการอบรม

โดย สศช. จะส่งหนังสือเพื่อเป็นการขอคุณในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในโครงการ ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA นี้ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังจากการฝึกอบรม

๕. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ วัน โดยกำหนด จัดในวันอังคารที่ ๑๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องปรีนซ์ บอลรูม ๓ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑) โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร และวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องปรีนซ์ บอลรูม ๑ (ชั้น ๑๑ อาคาร ๑) โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนหรือแผนงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการ ของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๓) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำ SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ